

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระปราชญ์วียงสระ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการต่อต้านการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปราชญ์วียงสระ	๑. ประสานโรงพยาบาลสมเด็จพระปราชญ์วียงสระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. สร้างจิตสำนึกในการรับของขวัญและหากจะแสดงความยินดีในเทศกาลสำคัญต่างๆ ให้ใช้วิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสิ่งคอมพิวเตอร์ การทำจิตอาสา ฯลฯ แทนการให้ของขวัญ ๓. มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนร้ายแรงและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปี ๔. เมื่อมีการพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที	-ไม่มี-	ไม่ปรากฏการรับของขวัญ	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระราชาธิบดีวียงสะ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๖)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย -ไม่มี-	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการป้องกันการรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระราชาธิบดีวียงสะ	<p>๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกัน การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการรายงานผลการการจัดซื้อจัด จ้าง (สขร. ๑) ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน</p> <p>๔. เมื่อมีการพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายเป็นการรับสินบน ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทันที</p>		ไม่ปรากฏการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันภัยคุกคาม มาตรการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๖)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้นำไปดำเนินการ	สถิติการกระทำผิดวินัย -ไม่มี-	การเปลี่ยนแปลงหลักการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเมินเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกัน การรับสินบนประเมินเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการรับสินบนและ ระมัดระวังกระทรวงสาธารณสุขด้วย เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ หน่วยบริการ อย่างเคร่งครัด ๓. เมื่อมีการพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายเป็นการรับสินบน ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทันที		ไม่ปรากฏการรับสินบน	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรักษาสิทธิมนุษยทุกรูปแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบ ให้นำไปติดตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลักการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกัน การรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ๓. เมื่อมีการพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายเป็นการรับสินบน ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทันที	-ไม่มี-	ไม่ปรากฏการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐกรณี - การใช้รถราชการ - การเบิกค่าตอบแทน - การจัดโครงการฝึกอบรม - การสัมมนาและประชุม	

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการใช้ระบบสุขภาพรูปแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดครั้งนับ	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกัน การรับสินบนประจำเดือนเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด ๓. เมื่อมีการพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายเป็นการรับสินบน ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทันที	-ไม่มี- ความรับผิดชอบทางละเมิด/อาญา	ไม่พบว่ามีกรกระทำผิด	